



M2F

M2F
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,950

Section: First Section/NEWS UPDATE: THAILAND

วันที่: พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 1736 หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

Col.Inch: 45.07 Ad Value: 87,886.50 PRValue (x3): 263,659.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: หลากค่าตามฝีบ เงินหมุน500ล.

เงินหมุน500ล. >> 6

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 14 พ.ย. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท. ชินภัทร สารสิน รรท.ผบช.ปส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปราม ยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ป.ป.ส. ปปง. และกรมสรรพากร เข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมฝั่งธนติดกับ สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเปิดปฏิบัติการหลายเครือข่ายค้า ยาเสพติด ภายใต้ชื่อปฏิบัติการ "ฟิวเจอร์เงินล้าน"

ทั้งนี้ จากการตรวจค้น พบ นายสันติภาพ อำพันธ์เจริญ ผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติด และคดีฟอกเงิน พร้อมของกลางยาเสพติดประเภทยาไอซ์และเคตามีนจำนวนมาก บรรจุอยู่ในถุงเตรียมนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้ารายย่อย

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติกล่าวอีกว่า นายสันติภาพเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการของการขนส่งยาเสพติด โดยคอนโดแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ในการพักยาเสพติด โดยนายสันติภาพทำหน้าที่เป็นคนนำยามาแพ็กใหม่เพื่อเตรียมนำไปกระจายต่อให้กับเอเยนต์รายย่อยในพื้นที่ กทม. เครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายใหญ่ พบเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาท

นอกจากนี้ จากการสอบสวน นายสันติภาพให้การรับสารภาพว่าทำทั้งหมดเพียงคนเดียว ซึ่งในแต่ละเดือนได้รับยาไอซ์และเคตามีนมามากที่สุด 1-2 กระสอบ น้ำหนักรวมเกือบ 100 กก. และนำมาแพ็กเพื่อไปกระจายต่อให้กับกลุ่มฟิวเจอร์สาวใน



หลากหลายค่าตามฝีบ เงินหมุน500ล.

สถานบันเทิงทั่วไป โดยเช่าห้องพักใน คอนโดแห่งนี้เดือนละ 12,000 บาท สำหรับการปฏิบัติการ "ฟิวเจอร์เงินล้าน" ครั้งนี้ สืบเนื่องจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดได้ที่ จ.ชลบุรี จากนั้นสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวมานานกว่า 1 ปี จนทราบว่าเครือข่ายนี้มี นายประสงค์ มณีจิตต์ หรือจ๊าะ เป็นหัวหน้าเครือข่าย วิธีการขายจะเน้นตามสถานบันเทิง โดยให้ฟิวเจอร์หรือพริตตี้สาวสวยประจำสถานบันเทิงในการติดต่อลูกค้าและกระจาย ยาเสพติด รวมถึงใช้เป็นผู้ดำเนินการทางการเงิน พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 500 ล้านบาท และมีการขยายผล

ทราบตัวละครสำคัญในเครือข่าย 9 คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอ อนุมัติศาลออกหมายจับไปทั้งหมดแล้ว

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติกล่าวด้วยว่าปฏิบัติการในวันนี้ได้ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 25 จุด ในพื้นที่นครบาล 22 จุด และพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 อีก 3 จุด สนธิกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนถึง 235 นาย สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย หนึ่งในนั้นคือ นายประสงค์ มณีจิตต์ หัวหน้าเครือข่าย และนายสันติภาพ อำพันธ์เจริญ ที่ทำหน้าที่เป็นคนกระจายสินค้า และสามารถยึดอายัดทรัพย์ได้กว่า 500 ล้านบาท โดยยังมีผู้ต้องหาหลบหนีอยู่อีก 5 ราย